

Cửa cuốn Titadoor PM525S chất lượng - Bảng giá cập nhật mới

Thương hiệu Titadoor không lạ lẫm với người dùng Việt Nam nhờ các dòng cửa cuốn chất lượng cao. Nổi trội trong số đó là cửa cuốn Titadoor PM525S - sở hữu những công nghệ tiên tiến, những nguyên liệu cao cấp được nhập khẩu trực tiếp từ Đức. Tham khảo chi tiết hơn trong bài viết bên dưới.

Thông tin về cửa cuốn Titadoor PM525S

PM525S là model cửa cuốn khe thoáng có tính năng chống ồn hiệu quả vì có kết cấu bên trong chứa roong giảm chấn ở phía trên. Đây là một sự tuyển lựa tối ưu cho các người không thích tiếng ồn lúc đóng - mở cửa mà lại không cần tốn nhiều tiền.

Sản phẩm này có mức giá hấp dẫn nhất hiện nay so với những mẫu cửa dùng cho gara hoặc nhà ở cho tới kho bãi. Dem lại hiệu quả cao với mức giá tiết kiệm mặc dù vậy độ an toàn cao khi chống những lực va đập và ngoại lực từ thời tiết rất tốt.

Một trong những đặc điểm của Titadoor PM525S được lòng không ít hộ gia đình nhất đó là độ đẹp cũng như tính thẩm mỹ. Một số nan cửa được làm từ hợp kim nhôm 603 cao cấp siêu cứng cáp và chịu lực. Nổi trội, một số nan nhôm còn được phủ nhiều lớp sơn tĩnh điện đem lại vẻ ngoài sáng bóng, tăng vẻ sang trọng và khí chất cho ngôi nhà của bạn.

Thiết kế vô cùng gọn nhẹ nhàng là điểm mạnh của [cửa cuốn titadoor pm525s](#). Kết cấu đơn giản gồm 2 lớp, được trang bị 3 vách ngang chịu lực cho chức năng hoạt động trơn tru nhưng lại rất êm ái.

Nhờ vào lớp sơn tĩnh điện cao cấp của Đức, cửa cuốn Titadoor PM 525S là sự lựa chọn thông minh bởi độ bền đẹp theo thời gian, ít hư hỏng. Bạn không phải mất thêm không ít tiền để sửa chữa hay bảo dưỡng đều đặn.

Những đặc tính vượt trội của cửa cuốn Titadoor PM-525S

Nan cửa có khe thoáng có thể lọt ánh sáng tự nhiên vào, hỗ trợ không gian không bị bí bách.

Hoạt động siêu êm ái, giảm ồn rất nhiều nhờ có ron giảm chấn.

Kết cấu 2 lớp chịu lực và chống va đập tốt.

Lớp sơn tĩnh điện cao cấp chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh, không bị gỉ sét cũng như bền bỉ theo thời gian.

Dễ tháo lắp cũng như vận hành nhờ thiết kế tinh giản.

Tham khảo thêm bài viết liên quan: Đánh giá về [cửa cuốn titadoor pm52s](#)

Giá cửa cuốn Titadoor PM 525S

Giá thành cửa cuốn Titadoor PM 525S ở mức trung bình, ít hơn cao so với một số loại cửa giảm ồn khác của Titadoor.

Bảng giá của cửa cuốn PM-525S là : 1,610,000 đồng/m²

Nếu như bạn đang có nhu cầu tìm mua sản phẩm cửa cuốn chất lượng, bền tốt với mức giá tốt thì [cửa cuốn titadoor pm525s](#) là sự chọn lựa lý tưởng dành cho bạn. Để được tư vấn thêm các sản phẩm cửa cuốn khác hay giải đáp lưỡng lự vui lòng liên hệ với thông tin sau đây.

CÔNG TY TNHH CỬA NGUYỄN TÂM

Địa chỉ: 60/8 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM

Hotline: 0903 067 675

Website: <https://www.cuacuontitadoor.com/>